

เส้นทางเดินมติ (Roadmap)

การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
<p>๑. พัฒนา ปรับปรุงมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการรับรอง และมาตรการเชิงรุก เพื่อการจดทะเบียนครบชั้นตอนทันทีหลังการเกิดเพื่อรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ</p>			
<p>๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนาโลก การทำงานเชิงรุก พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกกระดับ ส่งเสริมการสร้างมาตรการจูงใจและ มาตรการติดตามให้กลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ มีการวางแผน ครอบครัว ฝากครรภ์ และคลอดบุตร ในสถานพยาบาลได้รับการ จดทะเบียนทันทีหลังคลอดและมี สิทธิตั้งแต่แรกเกิดในการมีชื่อ สิทธิ ในการได้รับสัญชาติเพื่อการเข้าถึง การ จดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า</p>	<p>มาตรการ กฎระเบียบ ที่ส่งเสริมให้ คนไร้รัฐไร้สัญชาติ สามารถวางแผน ครอบครัว ฝากครรภ์และคลอดบุตร ในสถานพยาบาล</p>	<p>หญิงตั้งครรภ์ไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้ คลอดบุตรในสถานพยาบาลและเด็ก ที่เกิดได้รับการจดทะเบียนการเกิด เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการ ขอสิทธิด้านสถานะบุคคล และได้รับ บริการสาธารณสุขที่จำเป็นพื้นฐาน สำหรับเด็กแรกเกิด</p>

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จัดทำเอกสารและอบรมการใช้คู่มือสำหรับพัฒนาระบบติดตามให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในการติดตามหญิงตั้งครรภ์ทุกคนในชุมชน และต้องรายงานให้โรงพยาบาลเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบประมาณรายบุคคลจากระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่เกิดใหม่ทุกคนในประเทศไทย	ระบบ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ ส่งเสริมและติดตาม ให้มารดากลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เข้าฝากครรภ์และคลอดบุตรในสถานพยาบาล	
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารรับรองการเกิดที่สถานพยาบาล และกรมการปกครองสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้และดำเนินการพัฒนากลไกการทำงานเชิงรุกสำหรับพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขให้มีการคลอดบุตรนอกสถานพยาบาลอย่าง	ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารรับรองการเกิดที่สถานพยาบาล และกรมการปกครอง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้	

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	ปลอดภัย โดยหมอดำแยพื้นบ้านที่ได้รับการอบรมความรู้จากสถานบริการสุขภาพ		
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	ติดตามการดำเนินการตามหนังสือเวียนถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว๒๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) และ หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.๔/๑) ที่สามารถออกหนังสือที่ใช้รับรองการเกิดทั้งในและนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้เลย หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการนอกโรงพยาบาลโดยมีแพทย์บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมด้วย และ	รายงานการดำเนินการติดตามปัญหาและประเมินผลการดำเนินการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) และ หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.๔/๑)	

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	<p>ครอบคลุมถึงการคลอดที่บ้านหรือพื้นที่ห่างไกล หรือเด็กที่ตกสำรวจ สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน ออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ย้อนหลังได้และครอบคลุมถึงการคลอดที่บ้านหรือพื้นที่ห่างไกลที่ให้บริการโดยบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตำแย ผู้ทำคลอด เพื่อนบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ครูในศูนย์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นพยาน เพื่อสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับแจ้งเกิดที่ยังไม่จำเป็นต้องพิสูจน์สถานะบุคคล</p>		

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
<b>๑.๒ พัฒนาและมีกลไกพิจารณาคำร้องและคำขอพัฒนาสิทธิสถานะบุคคลระบบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และส่วนกลางให้มีความรวดเร็วเป็นไปตามกำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอน</b>			
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมพัฒนาและมีกลไกพิจารณาคำร้องและคำขอพัฒนาสิทธิระบบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และส่วนกลางให้มีความรวดเร็วในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมการเพิ่มกำลังคนในการสนับสนุนดำเนินการ และกำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอน	กระบวนการพิจารณาคำร้องและคำขอพัฒนาสิทธิสถานะบุคคลมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	เด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้รับการพิจารณาสถานะบุคคล เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
<b>๑.๓ พัฒนามาตรการเร่งรัดที่มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจในกระบวนการพิจารณาอนุมัติการพัฒนาสิทธิในสถานะและสัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน	ร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค และ/หรือ งบประมาณ เป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติโดยมีดัชนีชี้วัด	มาตรการ แนวปฏิบัติ เร่งรัด สำหรับกระบวนการพิจารณาคืนสิทธิสถานะบุคคล ให้กับกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และครอบครัว ไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้รับการเร่งรัดพิจารณาคืนสิทธิสถานะบุคคล

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	<p>ความสำเร็จที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจในกระบวนการพิจารณาอนุมัติการพัฒนาสิทธิในสถานะและสัญชาติของเด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
<p><b>๑.๔ สร้างกลไกการตรวจสอบการรับคำร้อง/คำขอ การติดตาม ความคืบหน้าของคำร้องให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด</b></p>			
<p>กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ภาคประชาสังคม</p>	<p>ร่วมสร้างกลไกการตรวจสอบการรับคำร้อง/คำขอ การติดตาม ความคืบหน้าของคำร้องให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ ดังนี้ ๑) การนำระบบติดตามของไปรษณีย์มาปรับใช้หรือพัฒนาแอปพลิเคชัน (application) รองรับ จัดการอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับปฏิบัติการในพื้นที่ให้บ่อยครั้ง</p>	<p>เกิดกลไกและระบบตรวจสอบติดตาม การดำเนินการพิจารณา คำร้องการขอคืนสิทธิสถานะบุคคล ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้รับ การพิจารณาคืนสถานะ สิทธิบุคคล เป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับบริการด้านสาธารณสุข</p>

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	<p>๒) จัดอบรมและให้ความรู้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ประสบปัญหาว่าด้วยองค์ความรู้การจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคล และ</p> <p>๓) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสำรวจ กำหนดและพัฒนาสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยมีฐานกฎหมายรองรับ</p>		
<p>๒. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ขยายบริการ และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับกลุ่มเด็กและเยาวชนสัญชาติไทยเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.๑๙๘๙ ข้อ ๒ ที่จัดให้เด็กได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพและสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเป็นมิตร โดยดำเนินการดังนี้</p>			
<p>๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>เร่งดำเนินการคุ้มครองด้านสุขภาพสวัสดิการสังคมที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน รวมถึงการสื่อสารให้กับเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างทั่วถึงทั้งในสถานการณ์ปกติ และในช่วงสถานการณ์วิกฤติเร่งด่วน ให้แก่</p>	<p>รายการสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ และ สิทธิสวัสดิการสังคมที่จำเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ</p>	<p>เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาการตามช่วงวัย</p>

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	<p>เด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพโดยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพ การให้วัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้กับบุคคลและสถานพยาบาลภาครัฐที่ให้บริการด้านสาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมให้มีความยั่งยืนและถาวร</p>		
<p>๒.๒ ภาคประชาสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>ในการสำรวจ ติดตาม เร่งรัดให้มีการดำเนินการ ให้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดกระบวนการรับรองสิทธิหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการสังคม ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กไร้รากเหง้า ที่ยังไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและที่ตกสำรวจ</p>	<p>กลไกและกระบวนการในการสำรวจ ติดตาม เร่งรัดให้มีการจัดบริการสุขภาพ และการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ</p>	<p>เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิ ด้านสวัสดิการสังคม ขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง ไม่ตกสำรวจ</p>



ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	<p>ให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ สังคมขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นเดียวกับคนไทย</p>		
<p><b>๓. พัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ</b></p>			
<p>๓.๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชนและ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาการ</p>	<p>พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยบูรณาการฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบกำกับติดตามการใช้บริการสุขภาพ การใช้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ กระจายรายหัว และค่าบริการทางการแพทย์</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยบูรณาการฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกัน</p>	<p>การดำเนินงานในการพิจารณา คืบสิทธิสถานะบุคคล และการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลของแต่ละพื้นที่</p>

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
วิจัย และกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และภาควิชาการที่ศึกษาด้าน ประชากร ภาคประชาสังคม และ องค์การระหว่างประเทศ			
๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ	กำหนดกรอบวิจัยเชิงรุกเป็นประจำปี ในประเด็นการแก้ไขปัญหา การสร้าง ความตระหนักรู้ และป้องกันภาวะ ความไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในมิติด้าน กฎหมาย การพัฒนานโยบาย การศึกษา และการจัดสวัสดิการ สาธารณสุขและสังคมขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับคนไทย	ข้อมูลสถานการณ์ ชุดความรู้ เพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม ความตระหนักรู้ และการพัฒนา นโยบายในการป้องกันภาวะความ ไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งในมิติด้าน กฎหมาย นโยบาย การศึกษา และ การจัดสวัสดิการสังคม บริการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	การดำเนินงานส่งเสริมสิทธิด้าน สุขภาพ และสวัสดิการสังคม ขั้นพื้นฐาน และ กระบวนการคืน สิทธิสถานะบุคคล ให้กับเด็กและ เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีการเป็นไป อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย ตามคำมั่นที่รัฐไทยได้ประกาศไว้ได้
๓.๓ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และ	ผลิตและสนับสนุนการจัดทำสื่อให้ ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี ในการเป็นพลเมือง และสิทธิด้าน สุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน ไร้รัฐไร้สัญชาติ พัฒนามาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ความ ละเอียดย่อนในการเผยแพร่ข้อมูล	มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ความละเอียดย่อนในการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ์การ ขับเคลื่อน การดำเนินการแก้ไข ปัญหาเชิงรุก และสร้างความ ตระหนักรู้ ทัศนคติที่ดี ในการเป็น พลเมืองของกลุ่มเด็กและเยาวชน ไร้รัฐไร้สัญชาติ	สังคมมีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพเด็กและ เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ร่วม ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย มาตรการ เพื่อให้การ ขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย	ข่าวสาร สถานการณ์การขับเคลื่อน การดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุก		
๓.๔ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานที่ดำเนินการด้าน การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ ภาคประชาสังคมด้านเด็กเยาวชน และการศึกษา ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข	รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การสำรวจสถานการณ์เข้าถึงบริการ สุขภาพทั้งในด้านการป้องกัน รักษา การจัดสวัสดิการด้านโภชนาการ ด้านการดูแลสุขภาพในสถานศึกษา ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และคำนึงถึง ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของเด็กและ เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติให้สามารถ เข้าถึงที่'อยู่'ในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม การศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ในระหว่างที่เด็กและเยาวชนไร้รัฐ	เกิดกลไกส่งเสริม ติดตาม และ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ของเด็กเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ใน ระบบการศึกษา นอกระบบ การศึกษา และการศึกษาตาม อัธยาศัย	เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่อยู่ในระบบการศึกษา นอกระบบ การศึกษา และการศึกษาตาม อัธยาศัย ได้รับการส่งเสริมสิทธิ ด้านสุขภาพ อย่างทั่วถึง

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	ไร้สัญชาติอยู่ในกระบวนการคืนสิทธิ ด้านสุขภาพ และสถานะสัญชาติ		
<b>๔.รายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และรายงานสถานะการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อครบ ๒ ปี</b>			
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	พัฒนาให้มีกลไกในการติดตาม สถาน การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น การส่งเสริมสิทธิด้าน สุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และรายงานต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อ ครบ ๒ ปี	รายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และ รายงานผลการขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อครบ ๒ ปี และติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา นโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ใหม่ต่อไป	คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทราบสถานะการขับเคลื่อน และมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งเสริม สิทธิด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง